

Số: /SKHĐT-KTĐN
V/v cung cấp thông tin tuyên truyền
công tác đối ngoại năm 2024 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư.

Bắc Kạn, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/BCĐ ngày 29/01/2024 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn về Công tác Thông tin đối ngoại năm 2024, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao biên soạn, cung cấp các thông tin thuộc ngành quản lý gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung cung cấp như sau:

1. Thông tin về chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư của tỉnh với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có hoạt động tiếp xúc, hợp tác theo đó từ ngày 11-12 tháng 3 năm 2024, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có chương trình làm việc tại tỉnh Bắc Kạn nhằm tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và trao đổi ý tưởng hợp tác giữa tỉnh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặc biệt là sau khi nâng cấp mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Chương trình gồm có hoạt động Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ làm việc với đại diện, lãnh đạo của các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tại cuộc họp, các bên đã trao đổi thông tin trên tinh thần hữu nghị, hợp tác theo đó về phía tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội bao gồm công tác dân tộc; giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, những kiến nghị đề xuất với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong hợp tác đầu tư cũng như hỗ trợ tỉnh trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội đặc biệt tại địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn công tác đã ghi nhận và sẽ báo cáo với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về những đề xuất của tỉnh Bắc Kạn và tạo điều kiện cho tỉnh tham gia vào công tác vận động các dự án đầu tư, các chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, giáo dục, hỗ trợ phát triển thị trường tín chỉ carbon,... Trong Chương trình công tác, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã thăm Trường nội trú trung học cơ sở của tỉnh, làm việc với UBND huyện Ba Bể và tham quan Hồ Ba Bể. Chuyến công tác đã đạt được kết quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa các bên.

2. Các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh, thành tựu, tiềm năng, lợi thế của tỉnh

Trong thời gian qua tỉnh đang áp dụng những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh đã được pháp luật quy định, được cấp có thẩm quyền ban hành, đồng thời những thông tin về thành tựu, tiềm năng, lợi thế của tỉnh thường xuyên được cập nhật rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Từ đầu năm 2024 đến nay chưa có những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh mới được ban hành; những thành tựu nổi bật, tiềm năng, lợi thế mới của tỉnh đang được nghiên cứu thực hiện, khai thác trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin tuyên truyền công tác đối ngoại năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét, tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KTĐN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Giáp